

TỜ TRÌNH

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương đối với ban thường vụ huyện ủy và đồng chí bí thư huyện ủy Cẩm Giàng, Gia Lộc, Ninh Giang

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 358-QĐ/TU, Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSDP) đối với ban thường vụ huyện ủy và đồng chí bí thư huyện ủy các huyện Cẩm Giàng, Gia Lộc, Ninh Giang và thành lập Đoàn Kiểm tra do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn.

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Đoàn kiểm tra báo cáo và cho ý kiến để tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết quả kiểm tra với một số nội dung sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Đối với ban thường vụ các huyện ủy

1.1. Việc tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSDP

Ban Thường vụ Huyện ủy 03 huyện đã tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác QP- QSDP.

Hằng năm, Huyện ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo, Ủy ban nhân dân huyện ban hành chỉ thị và các kế hoạch để triển khai thực hiện; đối với các nhiệm vụ quan trọng đều có nghị quyết chuyên đề. Trong nghị quyết quý, sáu tháng của ban chấp hành đảng bộ huyện, kiểm điểm của ban thường vụ cuối năm có đánh giá, xác định trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cá nhân đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QP-QSDP.

1.2. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, kinh tế - xã hội với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc

Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, Kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án "Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025" của Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện đều ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Ban thường vụ huyện ủy 03 địa phương đã chỉ đạo việc lập mới, điều chỉnh bổ sung kịp thời các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt việc quy hoạch, quản lý và sử dụng đất quốc phòng, giành một phần ngân sách địa phương để thực hiện các bước đền bù, giải phóng mặt bằng cho xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

1.3. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh; thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự và chính sách hậu phương Quân đội

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân 3 huyện đã chỉ đạo kịp thời việc kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh cấp huyện; xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch tổ chức thực hiện từng năm và giai đoạn theo hướng mở rộng đối tượng, đổi mới hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế địa phương.

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác tuyển quân, hàng năm cả 03 huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự; tổ chức tốt việc đón nhận, phối hợp tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương Quân đội và các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa".

1.4. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin, rà soát bổ sung kế hoạch bảo vệ các mục tiêu quan trọng. Chỉ đạo ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, các cuộc vận động, các phong trào do Quân đội và địa phương phát động.

Chỉ đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên cả về số lượng và chất lượng. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có quy mô tổ chức, biên chế phù hợp; hoạt động của các chi bộ quân sự và chi bộ dân quân cơ động cơ bản được duy trì nền nếp.

Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện thường xuyên được kiện toàn; chỉ đạo chặt chẽ việc duy trì đủ lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Công tác kỹ thuật được thực hiện đúng quy định; chế độ, nền nếp đăng ký, quản lý, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật được duy trì nghiêm túc, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ.

1.5. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; sơ, tổng kết nhiệm vụ QP-QSDP

Hằng năm, ban thường vụ huyện ủy kiểm tra từ 3 đến 6 đảng bộ cơ sở trực thuộc về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSDP; ban pháp chế hội đồng nhân dân huyện giám sát nhiệm vụ tuyển quân. Chỉ đạo chặt chẽ việc sơ, tổng kết các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ QP-QSDP.

1.6. Lãnh đạo xây dựng đảng bộ quân sự, ban chỉ huy quân sự huyện

Ban thường vụ huyện ủy 03 huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng bộ quân sự huyện trong sạch vững mạnh, cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện, "Mẫu mực, tiêu biểu". Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa doanh trại, mua sắm trang bị phục vụ công tác, sinh hoạt của bộ đội.

2. Đối với đồng chí Bí thư các huyện ủy

Đồng chí bí thư huyện ủy của 3 huyện đã nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về nhiệm vụ QP-QSDP; luôn coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QP-QSDP.

Hằng năm, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ QP-QSDP, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt; có nhiều biện pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ QP-QSDP, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương; phát huy được năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, vai trò điều hành của chính quyền, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, nhất là quân sự, công an trong xử lý các tình huống, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.

Với cương vị là bí thư đảng ủy quân sự huyện, luôn quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên duy trì có nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, phương pháp, tác phong công tác tốt, nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở, giải quyết tốt các mối quan hệ, chú trọng công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

II. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

1.1. Ưu điểm

- Ban thường vụ huyện ủy và đồng chí bí thư huyện ủy 03 huyện đã quán triệt và nhận thức đầy đủ các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện của cấp trên về công tác QP-QSDP.

- Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP-QSĐP; thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và quản lý Nhà nước về quốc phòng. Lực lượng vũ trang được chăm lo xây dựng, cơ quan quân sự địa phương, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết định kỳ và hằng năm theo chỉ đạo của cấp trên, đạt hiệu quả thiết thực.

1.2. Hạn chế

a. Đối với ban thường vụ các huyện ủy được kiểm tra

- Việc tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật về công tác QP-QSĐP của một số cơ sở chưa sâu kỹ, có nơi chưa tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU, ngày 30/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 -2025 (*huyện Ninh Giang, Gia Lộc*).

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ có mặt hiệu quả chưa cao: Công tác tuyên truyền về nhiệm vụ QP-QSĐP ở một số cấp ủy, chính quyền cơ sở có mặt còn hạn chế. Việc duy trì hoạt động của ban chỉ đạo khu vực phòng thủ, hội đồng cung cấp, ban chỉ huy phòng thủ dân sự chưa thường xuyên. Tiến độ xây dựng các công trình nhân cốt trong căn cứ chiến đấu theo đề án xây dựng khu vực phòng thủ các huyện còn chậm.

- Việc chỉ đạo phối hợp giữa các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự có nội dung chưa chặt chẽ; một số ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở chưa tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự và xử lý vi phạm; công tác phúc tra, đăng ký, quản lý nguồn ở một số cơ sở thiếu chặt chẽ; xử lý các trường hợp chống trốn sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự có nơi chưa kiên quyết, chưa có nhiều biện pháp hữu hiệu để đôn đốc công dân đi làm ăn xa về sơ, khám tuyển.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ có nội dung còn hạn chế. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, kiện toàn cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã có nơi chưa kịp thời. Chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự, chi bộ dân quân cơ động có mặt còn hạn chế.

b. Đối với các đồng chí bí thư huyện ủy

- Việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP-QSĐP có lúc chưa thực sự sâu sát. Triển khai thực hiện đề án xây dựng khu vực phòng thủ chưa quyết liệt, do vậy tiến độ triển khai còn chậm.

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc người đứng đầu các cơ quan, địa phương để xảy ra nhiều hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP, nhất là trong công tác tuyển quân chưa kiên quyết.

- Chỉ đạo khắc phục khâu yếu, mặt hạn chế trong xây dựng đảng bộ quân sự, ban chỉ huy quân sự huyện có lúc chưa kịp thời.

1.3. Nguyên nhân hạn chế

- Nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác QP-QSĐP còn hạn chế, còn có biểu hiện giao phó cho cơ quan quân sự.

- Công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của khu vực phòng thủ, công tác phối hợp giữa các ngành trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP và xây dựng khu vực phòng thủ có nội dung chưa hiệu quả, có thời điểm chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác tham mưu của đảng ủy quân sự trong thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP và xây dựng khu vực phòng thủ có thời điểm chưa hiệu quả, chưa xác định rõ lộ trình, bước đi cụ thể.

2. Kiến nghị

2.1. Đối với ban thường vụ và đồng chí bí thư huyện ủy các huyện được kiểm tra

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ban thường vụ và đồng chí bí thư huyện ủy các huyện được kiểm tra tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, trong đó trọng tâm là: Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU, ngày 30/6/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình nhân cốt trong căn cứ chiến đấu của khu vực phòng thủ huyện. Chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự và trong xây dựng, quản lý dân quân, tự vệ; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quốc phòng ở huyện và cơ sở; kiện toàn đủ cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ quân sự, chi bộ dân quân cơ động.

Hết năm 2022, tổng hợp kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy). Sau đó, đưa vào đánh giá kết quả, xác định phương hướng thực hiện tiếp theo trong nghị quyết lãnh đạo hằng năm của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy và các tổ chức đảng trực thuộc.

2.2. Đối với các huyện ủy, thành ủy, thị ủy chưa được kiểm tra

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ QP-QSDP; rà soát, bổ sung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Đầu tư ngân sách, tiềm lực cho xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch thể trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, từng bước xây dựng các công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần kỹ thuật theo đề án "Xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo..." trong đó, cần có lộ trình, kế hoạch tổ chức thực hiện cho từng năm, phấn đấu trước năm 2025, mỗi huyện, thành phố, thị xã xây dựng được ít nhất 01 công trình nhân cốt trong căn cứ chiến đấu.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Quy định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên.

- Chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của cơ quan quân sự trong nắm, xử lý tình hình, diễn tập, xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Kịp thời chỉ đạo kiện toàn đủ cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, có kế hoạch cử đi đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho các đồng chí chưa được đào tạo. Chỉ đạo bảo đảm kịp thời trang bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ QP-QSDP.

- Đổi mới việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác QP-QSDP, chú trọng khắc phục khâu yếu, đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Chỉ đạo rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ quân sự, chi bộ dân quân cơ động; chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, trong chi bộ dân quân cơ động và trong công tác tuyển quân.

- Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự. Kiên quyết xử lý các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự; xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân không hoàn thành chỉ tiêu.

- Kiện toàn các tổ chức quốc phòng ở huyện và cơ sở, duy trì hoạt động có nền nếp; chú trọng chỉ đạo các ngành, các địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự để sẵn sàng phòng chống, khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn.

- Lãnh đạo tiên hành có hiệu quả công tác chính sách hậu phương Quân đội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về QP-QSDP; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lĩnh vực quốc phòng theo quy định pháp luật, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo về QP-QSDP.

2.3. Đối với các cơ quan Trung ương

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Quy định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng có hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng - an ninh của đảng viên trong xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đề cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thống nhất.

Trên đây là kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSDP đối với ban thường vụ huyện ủy và đồng chí bí thư huyện ủy các huyện Cẩm Giàng, Gia Lộc, Ninh Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các đại biểu dự HN BCH,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

